





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

18 มกราคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 นโยบาย	
<p>บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐออนไลน์, Hfocus, mgronline, thecoverage)</p> <p>-ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า ตามที่บอร์ด สปสช. ได้มีมติเห็นชอบการจัดระบบบริการเพื่อดูแลคนไทยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในต่างประเทศผ่านระบบบริการการแพทย์ทางไกล ขณะนี้ได้เปิดให้บริการแล้ว เบื้องต้นจะเป็นการดูแลเฉพาะคนไทยที่มีสิทธิบัตรทองก่อน ส่วนคนไทยที่มีสิทธิรักษาสุขภาพอื่น อยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่ดูแล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (isaranews, medi, ประชาไท)</p> <p>-ทพ.อดิเรก วัฒนา ผู้ก่อตั้งคลินิกทันตกรรม ทันตแพทย์อดิเรก จ.แพร่ เผยหลังคิกออฟโครงการ "บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่" พบว่าประชาชนให้การตอบรับดีมาก ทั้งในแง่จำนวนผู้รับบริการและความพึงพอใจ เนื่องจากรับบริการได้สะดวกรวดเร็วกว่าไป รพ. ไม่จำกัดเฉพาะเวลาราชการเท่านั้น</p>	
<p>โครงการพาหมอไปหาประชาชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thecoverage, thejournalistclub, thailandplus,)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เผย สธ. จัดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2567 ตั้งเป้าจัดบริการ 7 คลินิก (Basic Service Package) 72 ครั้งทั่วประเทศ</p>	
<p>มะเร็งครบวงจร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, ฐานเศรษฐกิจ, คมชัดลึก, บ้านเมือง, siamfocustime, pheupuangchon, newtv, thebetter, thestatestimes, ch7)</p> <p>-นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายการเมือง เปิดเผยถึงกรณีการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมของน.ส.จุฬาลักษณ์ อีสมาโลน หรือหญิง จุฬาลักษณ์ ในวัย 45 ปี ว่า นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. มีความห่วงใยสตรีไทยที่ต้องตกเป็นเหยื่อโรคมะเร็งเต้านม เพราะเป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในหญิงไทยและทั่วโลก โดยในปี 2566 พบผู้ป่วยรายใหม่ 17,742 คน หรือเฉลี่ยวันละ 49 คน และพบการกลับมาเป็นซ้ำ การแพร่กระจายค่อนข้างสูงกว่ามะเร็งชนิดอื่น ทำให้ผู้ป่วยหลายรายหมดกำลังใจในการรักษา อย่างไรก็ตาม มะเร็งเต้านม หากตรวจพบเร็ว เข้ารับการรักษาเร็ว และดูแลตนเองอย่างถูกวิธี จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตอยู่กับคนที่รักได้อีกนาน ซึ่ง สธ.เล็งเห็นปัญหาจึงได้กำหนดให้การดูแลรักษามะเร็งเป็นหนึ่งในนโยบายควิกวิน (QuickWin) ภายใน 100 วัน ผ่านนโยบายมะเร็งครบวงจร ตั้งเป้าดูแลประชาชนอย่างครบวงจร ทั้งการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคมะเร็ง การดูแลรักษา บำบัดฟื้นฟูพื้นที่ ห่วงหญิงไทยป่วยมะเร็งเต้านมเพิ่มปีละกว่า 1.7 หมื่นคน</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>โรงงานพลุระเบิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, บ้านเมือง, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, thailandplus, thaitabloid)</p> <p>- เกิดเหตุโรงงานพลุไล่คน ระเบิดกลางทุ่งนา ในพื้นที่ หมู่ 2 ต.ศาลาขาว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ช่วงบ่ายวานนี้ (17 ม.ค. 2567) เวลา 15.30 น. ทำให้โรงงานพังทั้งหลัง คนงานเสียชีวิตเกือบทั้งหมด พบจุดเดิมเคยเกิดระเบิดมาแล้วเมื่อ พ.ย.2565 แม้จะมีใบอนุญาตถูกต้อง</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เดินทางมาที่วัดโรงช้าง ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี พร้อมกับปลัด สธ. ปลัด พม. และนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี เพื่อให้กำลังใจผู้ที่ประสบเหตุการณ์ และกล่าวว่า เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 22 ราย พิสูจน์อัตลักษณ์ตัวบุคคลได้ 20 คน เป็นหญิง 12 คน ชาย 8 คน ที่เหลือ 2 ราย อยู่ในขั้นการตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดเพื่อรอการยืนยัน คาดว่าจะทราบในวันพรุ่งนี้ สิ่งสำคัญคือการดูแลเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิต ได้ส่งทีม MCATT จาก สสจ.สุพรรณบุรี รพ.เจ้าพระยายมราช และโรงพยาบาลในเครือข่าย พร้อมกรมสุขภาพจิต ประเมินอาการให้การดูแลเยียวยาจิตใจ ทีมนิติเวชของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ดำเนินการพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิต นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากสารเคมีที่ระเบิดด้วย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ลงพื้นที่พร้อมกับพื้นที่มีการดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่ประชาชนในบ้านใกล้เคียงจะตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แบ่ง 2 ส่วน คือ ผู้เสียชีวิตต้องพิสูจน์อัตลักษณ์ร่วมกับนิติเวชซึ่งพื้นที่เตรียมการรองรับแล้ว และผู้บาดเจ็บผู้รับผลกระทบ ซึ่งมีทีมประเมินสภาพจิตใจ MCATT ลงไปช่วยเหลือแล้ว</p> <p>ด้าน นพ.รัฐพล เวทสรณสุธี นพ.สสจ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่ เพื่อมารับการรักษาที่ รพ.เจ้าพระยายมราช เบื้องต้นได้รับรายงานวิกฤตหนักสีแดง 6-7 คน ส่วนผู้เสียชีวิตรวม 20 คน</p>	
<p>สธ.เปิดบ้านต้อนรับ สบช.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. พร้อมด้วย อธิการบดี สบช. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. และผู้บริหารกระทรวงเข้าร่วมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อเปิดงาน โครงการเปิดบ้านครอบครัวสาธารณสุข (Public Health Open House Family) ของสถาบันพระบรมราชชนก โดยมีนักศึกษาสถาบันพระบรมราชชนกกว่า 200 คน เยี่ยมชมงานในสถานที่จริง เตรียมพร้อมสู่การทำงานด้านสาธารณสุข</p>	
<p>หุ่นยนต์ดินสอดำ เข้าพบ "ชลน่าน"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ทีมงานหุ่นยนต์ดินสอดำ เข้าพบ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เพื่อนำเสนอนวัตกรรม "หุ่นยนต์ดินสอดำ" ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระของแพทย์และพยาบาล ทั้งในรพ. และบริการส่งตัวข้ามรพ. เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ป่วยไอพีทีติดตามนโยบาย 30 บาท รักษาได้ทุกที่ โดยไทยจะเป็นประเทศแรกของโลกที่ใช้ AI และหุ่นยนต์ในงานสาธารณสุขเต็มรูปแบบ ด้านนพ.ชลน่าน ได้มอบหมายให้กรมที่เกี่ยวข้องศึกษาความเป็นไปได้ในการนำไปดำเนินการต่อไป เพื่อส่งเสริม Soft Power ด้าน Robot และ AI ทาง การแพทย์ของไทย</p>	
<p>เปิดตัวหลักสูตร พปส. รุ่นที่ 1</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ (newsupdate Allnews woopmag)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ร่วมกับสถาบันเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา เปิดตัวหลักสูตรการแพทย์เพื่อปวงประชาสำหรับผู้บริหารระดับสูง (พปส.) รุ่นที่ 1 ระยะเวลาอบรม 17 สัปดาห์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้บริหารระดับสูงทั้งรัฐและเอกชน เน้นวิชาการสมัยใหม่ทางการแพทย์และสุขภาพ รวมทั้งการเป็นผู้นำที่ดีต่อสังคม</p>	
<p>คัดเลือกผู้ตรวจราชการกระทรวง สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ลงนามหนังสือที่ สธ 0208.10/ว 11 ณ วันที่ 15 ม.ค. 2567 ส่งถึงอธิบดีกรมทุกกรมใน สธ. และเลขาธิการ อย. เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ประเภทบริหาร ระดับสูง สป.สธ. จำนวน 6 ตำแหน่ง โดยให้กรมเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งจำนวน 1 ชื่อต่อ 1 ตำแหน่งว่าง ส่งให้ สป.สธ. พร้อมทั้งข้อมูลข้าราชการผู้ได้รับการเสนอชื่อ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ตามกำหนด ภายในวันที่ 23 ม.ค. 2567</p>	
<p>โรคโควิด19</p> <p>สายพันธุ์โควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (js100, อินโฟเควสท์, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิก, thethaiger, Hfocus, Sanook, lasvegasnews, thunkhaotoday, PPTVHD36, Spingnews, สำนักข่าวอิสรา, TRUEid, อีจัน)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ เปิดเผยว่า สถานการณ์สายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโควิด 19 ล่าสุด WHO ยังคงให้ความสำคัญกับการติดตามสายพันธุ์โอไมครอน จำนวน 10 สายพันธุ์ ในช่วงต้นปี 2567 มีรายงานการกลายพันธุ์ของ JN.1 รวมสองตำแหน่ง L455S และ F456L เรียกว่า "Slip mutation" ซึ่งมีรายงานผู้ติดเชื้อ JN.1 ชนิดกลายพันธุ์สองตำแหน่งรายแรกในฝรั่งเศสและพบทั่วโลก 41 คน ล่าสุดช่วงเดือน พ.ย. 2566 ถึง 15 ม.ค.2567 พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ลูกผสม XBB.1.9.2 ลดลงขณะที่สัดส่วนของ JN.1 เพิ่มขึ้น ยังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิต ปัจจุบันไทยมีผู้ติดเชื้อ JN.1 จำนวน 40 คน แต่ยังไม่พบชนิดกลายพันธุ์สองตำแหน่ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (TNN, thebangkokinsight, trueid, PPTVHD36)</p> <p>- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Center for Medical Genomics ระบุว่า หลังคลื่นการแพร่ระบาดของโอไมครอน JN.1 ผ่านพ้นไป ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกคาดว่าจะมีคลื่นการระบาดของกลุ่ม JN* ที่หลากหลาย สถานการณ์การระบาดจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต้องเฝ้าจับตาดูอย่างใกล้ชิด โดยมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามาตรการพื้นฐานทางสาธารณสุข เช่น หมั่นล้างมือ กินร้อน ช้อนกลาง สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม การฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยง การใช้ยาต้านไวรัสได้ช่วยชีวิตผู้คนได้นับไม่ถ้วนในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด 19 ใน 4 ปีที่ผ่านมา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ชี้แจงผลกระทบจากวัคซีนโควิด 19 สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., ไทยรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, posttoday, hfocus, thebangkokinsight, tnn, thaipbs, nbt2hd)</p> <p>- กรมควบคุมโรค ออกเอกสารชี้แจงกรณีนักวิชาการออกมาเผยแพร่ผลกระทบของวัคซีนโควิด 19 และมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับระบบการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนเกิดความสับสนว่า ได้หารือร่วมกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประเมินเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อทบทวนข้อมูลวิชาการ ล่าสุดมีข้อมูลวิชาการยืนยันว่าวัคซีนสามารถป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตได้ ระหว่างวันที่ 1 มี.ค.2564 - 31 ธ.ค.2566 มีรายงานอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์กรณีร้ายแรง 5.09 คนต่อแสนโดส และเมื่อพิจารณากรณีที่เสียชีวิต 1,797 คน พบว่ามีเพียง 5 คนที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน ซึ่งคิดอุบัติการณ์เสียชีวิตต่ำกว่าหนึ่งในล้านโดส วัคซีนโควิดสามารถป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตได้ และยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะลองโควิดด้วย ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าวัคซีนโควิดทุกชนิดที่ใช้ในประเทศไทยผ่านกระบวนการรับรองประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากองค์การอนามัยโลก ได้รับการขึ้นทะเบียน อย. และมีกรมวิทย์ฯ ตรวจสอบรับรอง ควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย ตลอดจนมีระบบติดตามและเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน</p>	
<p>ฝุ่น PM 2.5 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (prd, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จึงเตรียมพร้อมเฝ้าระวังการเจ็บป่วย ทั้งโรคระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบผิวหนัง และระบบตา ที่มีผู้ป่วยมารับการรักษาในสถานพยาบาลอย่างต่อเนื่อง พร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคท้องถิ่น จัดกิจกรรมองค์กรปลอดฝุ่นในสำนักงานและสถานบริการในสังกัด เพื่อเป็นต้นแบบองค์กรลดฝุ่นละออง สนับสนุนการลดฝุ่นละอองขนาดใหญ่และเล็กจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่ โดยย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์ เร่งสื่อสารการปฏิบัติตน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยจากฝุ่น PM 2.5 ทั้งนี้ ประชาชนควรสวมหน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5 ในกลุ่มทำงานกลางแจ้ง กลุ่มเสี่ยง 608 ที่มีโรคประจำตัว งออกกำลังกายกลางแจ้งในช่วงที่ค่าฝุ่นมีปริมาณสูง พร้อมติดตามสถานการณ์ฝุ่นอย่างต่อเนื่อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติธุรกิจ, บ้านเมือง, มติชน, ผจก., hfocus)</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพ ช่วงฝุ่น PM2.5 วิกฤต ภัยจากพิษฝุ่นส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ และผิวหนัง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว แนะนำสมุนไพรดอกขาว รางจืด มะขามป้อม ขมิ้นชัน รับประทานอย่างถูกวิธีเพื่อส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ ลดปัญหาอาการที่เกิดจากฝุ่น</p>	
<p>รพ.ราชวิถี ปลุกถ่าย 2 อวัยวะสำเร็จรายแรก สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, ไทยนิวส์, ผจก., ไทยรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, tnn, hfocus, tnews, postjung, thansettakij, bugaboo, opt-news, ch7, thecoverage)</p> <p>- นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.รพ.ราชวิถี เผย รพ.ราชวิถี ปลุกถ่าย 2 อวัยวะ (ตับและไต) สำเร็จในผู้ป่วยรายเดียว ถือเป็นรายแรกของ รพ.ในสังกัดกรมการแพทย์ ใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดมากกว่า 12 ชั่วโมง เบื้องต้นอวัยวะที่ได้รับการปลุกถ่ายทำงานได้ดี จึงขอเชิญชวนร่วมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะเพื่อมอบให้แก่เพื่อนมนุษย์</p>	
<p>วิจัยน้ำดื่มใบมะละกอสด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus)</p> <p>- นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย เภยกรมฯ จะเริ่มศึกษาวิจัยจากประสบการณ์การใช้ น้ำดื่มใบมะละกอสดในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งจากผู้ป่วยจริงที่ใช้อยู่ ขอให้ผู้ป่วยมะเร็งที่ดื่มจนสุขภาพดีขึ้นแล้ว หรือมีปัญหาทางสุขภาพจากการดื่มน้ำดื่มใบมะละกอ มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทีมงานวิจัยได้ที่ รพ.การแพทย์แผนไทยและการผสมผสาน ถ.บำรุงเมือง โทร. 06 1772 0288 และ 06 1716 1704</p>	
<p>อย.จับเครื่องสำอางเถื่อน สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยนิวส์, คมชัดลึก, ผจก., สยามรัฐ, มติชน, แนวหน้า, ch3, ch7)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ อย. และภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการอย. ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลาง แลกผล การปฏิบัติกรณีหลายแหล่งผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเถื่อน โดยตรวจค้น 2 จุด ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี พบทั้งเครื่องสำอางที่ อย. ห้ามผลิตและจำหน่าย มีสารต้องห้าม รวมถึงฝ่าฝืน พ.ร.บ.เครื่องสำอาง ตรวจยึดของกลาง 90 รายการ มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ส่วนอีกคดีที่ อย. - ตำรวจ บก.ปคบ. แลกผลผลการจับกุม คือการทลายโกดังทุนจีนยึดเครื่องสำอางเถื่อน และน้ำยายืดผมปลอม ตรวจค้น ในพื้นที่เขตบางบอน กทม. พบผลิตภัณฑ์ไม่มีการแสดงเลขที่ใบรับจดแจ้ง และชื่อที่ตั้งของผู้นำเข้า ซึ่งเข้าข่าย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เป็นเครื่องสำอางที่ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยลงขายผ่านแพลตฟอร์ม TikTok จำนวน 2 ร้าน ได้แก่ LK live shop และ RSAN live รวมตรวจยึดของกลาง จำนวน 13,392 ชิ้น มูลค่าความเสียหาย 338,000 บาท พร้อมควบคุมตัว น.ส.อัยลา ผู้ดูแลสถานที่</p> <p>วัคซีนไขเลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์ คอลัมน์ variety</p> <p>- นพ.รชต เจริญวิเศษศิลป์ รพ. เวชศาสตร์เขตร้อน กล่าวถึงวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ว่า สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย จัดวัคซีนไขเลือดออกเป็นวัคซีนแนะนำที่สามารถฉีดตามอายุที่จะสามารถฉีดวัคซีนได้ ในประเทศไทยมี 2 ชนิดเป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็น อ่อนฤทธิ์ ไม่สามารถให้ในหญิงตั้งครรภ์หรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องได้ ได้แก่ 1.วัคซีน CYD-TDV (Dengvaxia) ฉีด 3 เข็ม มีประสิทธิภาพในการป้องกันประมาณ 66% ในช่วง 4 ปี อายุที่สามารถฉีดวัคซีนได้ 6-45 ปี ต้องเคยติดเชื้อไขเลือดออกมาก่อน อาจต้องตรวจเลือดก่อนฉีดวัคซีน และ 2.วัคซีน TAK-003 (Qdenga) ฉีด 2 เข็ม มีประสิทธิภาพในการป้องกัน 90% ในช่วง 4.5 ปี อายุที่สามารถฉีดวัคซีนได้ 4-60 ปี ไม่จำเป็นต้องติดเชื้อไขเลือดออกมาก่อน</p>	
<p>โรคเรื้อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน คอลัมน์ จับกระแสมุมภาค</p> <p>- นพ.สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ สสจ.นราธิวาส เปิดกิจกรรมสัปดาห์ราชประชาสมาสัย จ.นราธิวาส ปี 2567 ณ หอประชุมร่วมไทร รร.นราสิกขาลัย ภายใต้แนวคิด โรคเรื้อนรักษาหาย รู้เร็วรักษาทัน ป้องกันความพิการได้ จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ และสร้างความตระหนักให้ปชช.มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง</p>	
<p>จับขายน้ํากระท่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ChiangmaiNews)</p> <p>- ตร.สภ.เชียงใหม่ จ.พะเยา จับกุมนายวิชากร วัย 29 ปี แอบขายน้ํากระท่อมให้วัยรุ่น พบของกลางเป็นน้ํากระท่อมบรรจุในถุงพลาสติก 18 ถุง ตามที่ชาวบ้านร้องเรียน พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาจำหน่ายอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือจำหน่ายโดยประกาศ สธ. (น้ํากระท่อม) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศ สธ. (ฉบับที่ 430) พ.ศ.2564 ออกตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ลำดับที่ 52 (กระท่อม) อันเป็นความผิดตาม ม.6(8) ประกอบ ม.50 ของ พ.ร.บ. พ.ศ.2522</p>	
<p>เตือนตม้ํากระท่อมขายผิดกฎหมาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกรัฐบาล เตือนพ่อค้า แม่ค้า ที่ขายกระท่อมต้องรู้ว่าใบกระท่อมขายได้เฉพาะใบสดเท่านั้น การตม้ํากระท่อมตม้เองหรือแจกจ่ายกันโดยไม่ได้จำหน่ายไม่ผิดกฎหมาย และจะต้องไม่มีส่วนผสมของยาแก้ไอ ส่วนการตม้ํากระท่อมเพื่อจำหน่าย ถือเป็นการผลิตที่ผิดกฎหมาย มีโทษตามมาตรา 50 จำคุก 6 เดือน - 2 ปี ปรับ 5,000 - 20,000 บาท</p>	
<p>จับบุหรีไฟฟ้า-กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชนสุดสัปดาห์, thaibps)</p> <p>- ตร.สภ.ลำปาง ตรวจสอบร้าน Drunk Coffee และ Good day Good time Good coffee หลังชาวบ้านร้องเรียนว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเข้าไปมั่วสุมจำนวนมาก พบมีการจำหน่ายบุหรีไฟฟ้าพร้อมน้ำยา รวม 475 ชิ้น กัญชาอบแห้งและอุปกรณ์การสูบบุหรีมาดอลกว่า 7 พันแคปซูล และยังมีตู้สล็อตอยู่ในร้าน จึงนำตัวนางอินทิรา แซ่ลิ้ม อายุ 78 ปี และนายเกษมา พูคำ อายุ 23 ปี ไปมอบให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองลำปาง ดำเนินคดีตามกฎหมาย</p>	